

Bài Học 4

*21 Tháng 1 – 27 Tháng 1

Đức Chúa Trời Của Ân Điển Và Sự Phán Xét



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: 1 Cô-rinh-tô 3:13; 2 Cô-rinh-tô 5:10; Sáng thế Ký 3; Sáng thế Ký 6; Giăng 3:17-21; Khải huyền 14:6, 7.

Câu Gốc: “Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:14).

Tư Tưởng Quan Trọng: Trong Kinh Thánh, sự phán xét của Đức Chúa Trời thì quan trọng cũng như đề tài về sự cứu rỗi. Thật ra, hai sự dạy dỗ này liên hệ chặt chẽ với nhau.

Một người lính đứng bên cạnh một ông già sắp sửa bị bắn chết. Ông lão bị lên án vì thuộc về một chủng tộc và tôn giáo “sai.” Khi người lính giơ súng, ông già nói, “Anh có biết có một Đức Chúa Trời ở trên trời, Ngài thấy tất cả điều này, và một ngày nào đó Ngài sẽ phán xét về các hành động của anh?”

Nhưng người lính bắn ông già chết.

Câu chuyện này là một thí dụ hay về xã hội thế gian. Xã hội thế gian là một xã hội không biết giá trị tôn giáo hoặc sự hành đạo. Xã hội này không chấp nhận có tiêu chuẩn nào cao hơn là những luật lệ của loài người. Đó là một xã hội không ý thức Đức Chúa Trời là ai hay có một luật pháp nào cao hơn con người. Đây là một xã hội con người chiếm chỗ của Đức Chúa Trời. Trong xã hội này, sự phán xét được hướng dẫn bởi lương tâm của mỗi người hay bởi những người đồng loại khác.

Nhưng theo Kinh Thánh thì ông già nói đúng. Có một Đức Chúa Trời ở trên trời. Ngài biết tất cả, và Ngài sẽ phán xét mọi sự.

Chúng ta hãy nghiên cứu phần quan trọng này về bản tính của Đức Chúa Trời và học rằng, ngay trong sự phán xét, Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển tuyệt vời của Ngài.

Ngày Phán Xét

Đề tài về sự phán xét của Đức Chúa Trời được nói đến trong cả Kinh Thánh. Sự phán xét không trái ngược với sự cứu rỗi hay Phúc Âm. Thật ra, sự phán xét và sự cứu rỗi kết hợp với nhau trong Kinh Thánh từ Sáng thế Ký tới Khải huyền.

Và điều này không có gì ngạc nhiên! Sự phán xét và sự cứu rỗi bày tỏ hai phần của bản tính Đức Chúa Trời: sự công bằng và ân điển Ngài. Vì thế, chúng ta không nên phân rẽ sự phán xét và sự cứu rỗi. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng sự công bằng của Đức Chúa Trời chống lại ân điển Ngài. Nếu nghĩ về hai điều này một cách riêng biệt thì chúng ta chưa hiểu trọn vẹn. Nhưng sự kết hợp hai điều đó giúp chúng ta thấy quyền lực mạnh mẽ hơn.

Có một điều khác rất thú vị về đề tài sự phán xét trong Kinh Thánh. Nếu đọc từng câu, thì Tân Ước nói nhiều về sự phán xét hơn là Cựu Ước.

Hãy đọc những câu sau đây. Những câu này nói về gì? Ai bị phán xét? Điều gì xảy ra trong các sự phán xét này? Những câu này dạy chúng ta gì về sự phán xét của Đức Chúa Trời và điều đó có thật thế nào? Truyền đạo 12:13, 14; 1 Cô-rinh-tô 3:13; 2 Cô-rinh-tô 5:10; Hê-bơ-rơ 10:30; Ma-thi-ơ 16:27; Khải huyền 20:12; 22:12; Ma-thi-ơ 12:36, 37; 1 Phi-e-rơ 4:17; Khải huyền 14:6, 7.

Đây chỉ là một thí dụ nhỏ về những câu dạy rõ ràng về sự phán xét. Tuy nhiên, nhiều câu nói rõ ràng nhất về sự phán xét là ở trong Tân Ước. Điều này chắc chắn không đồng ý với tư tưởng sự phán xét là riêng rẽ khỏi giao ước mới về ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Chúa cũng được dạy rõ ràng trong Tân Ước. Điều này dạy rằng chúng ta phải hiểu ân điển và sự phán xét là những lễ thật trong Phúc Âm chúng ta đã nghiên cứu tuần vừa qua.

Sự Phán Xét Và Ân Điển Trong Vườn Ê-đen

Trước khi có tội lỗi, người ta không cần ân điển vì không có gì cần tha thứ, không có gì cần ân xá, không có gì để che đậy. Đối với sự phán xét cũng vậy. Trước khi có tội lỗi, không có gì để phán xét, không có gì để lên án, không có gì để phạt. Chúng ta cần ân điển và sự phán xét từ khi có sự Sa ngã và tội lỗi.

Xin đọc Sáng thế Ký 3, chuyện tích về sự Sa ngã. Bằng những cách nào sự phán xét và ân điển, được bày tỏ ở đây?

Sa-tan đã thành công trong việc đem tội lỗi vào thế gian. Kết quả là tội lỗi đã thay đổi tất cả. Ngay khi A-đam và Ê-va sa ngã, Chúa đến tìm kiếm họ. Ngài gọi họ, “Người ở đâu?” Câu hỏi này không có nghĩa là Chúa đến để buộc tội họ. Thay vào đó, đây là lời kêu gọi của Chúa đối với cặp vợ chồng sa ngã để trở lại với Ngài là Đấng đã tạo nên họ và yêu thương họ. Đây là lời kêu gọi họ xây dựng lại Sa-tan và trở về với Đấng đã tạo nên họ.

Xin cũng lưu ý việc gì xảy ra. Mấy câu đầu tiên từ miệng của Chúa cho thế giới sa ngã này là những câu hỏi (xin đọc Sáng thế Ký 3:9, 11, 13). Sau đó điều đầu tiên Đức Chúa Trời làm sau khi Ngài hỏi xong là tuyên bố sự phán xét của Ngài đối với Sa-tan. Nhưng kế tiếp, ngay cả với sự phán xét của Ngài chống lại con rắn, Đức Chúa Trời phán gì trong câu 15?

Câu 15 là lời hứa đầu tiên của Phúc Âm. Ngay sau khi Đức Chúa Trời tuyên bố sự phán xét của Ngài chống lại Sa-tan, Ngài ban sứ điệp đầu tiên về ân điển và sự cứu rỗi cho các tội nhân. Và chỉ sau đó, chỉ *sau* khi phán lời hứa Phúc Âm, Đức Chúa Trời mới tuyên bố sự phán xét của Ngài với A-đam và Ê-va. A-đam và Ê-va đã sa ngã, nhưng những điều đầu tiên Đức Chúa Trời ban cho họ là hy vọng và ân điển. Ngay trước khi phán xét, lời hứa về ân điển được ban cho những người sẽ chấp nhận điều đó.

Đã quá trễ cho Sa-tan. Sự hủy diệt của nó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng, trước khi phán xét ông bà thủy tổ, Đức Chúa Trời đã tỏ cho họ ân điển của Ngài.

Bằng cách này, ngay lúc khởi đầu lịch sử sa ngã của nhân loại, sự tương giao giữa tội lỗi, sự phán xét, và ân điển của Đức Chúa Trời đã có. Đức Chúa Trời phải phán xét và có hình phạt cho tội lỗi. Nhưng lời hứa ân điển luôn luôn có đó, luôn luôn sẵn sàng cho những người sẽ chấp nhận ân điển cho mình.

Bằng những cách nào Chúa có thể nói với bạn, “Con ở đâu?” Bạn đang làm gì khiến bạn phải trốn tránh Chúa? Tại sao hiểu ân điển là bước rất quan trọng đầu tiên để nghe tiếng kêu gọi của Ngài để đến gần với Ngài và xa lánh Sa-tan?

Trận Đại Hồng Thủy

Những người chỉ trích Kinh Thánh nói nhiều về việc các nền văn minh khác trong thời Kinh Thánh cũng có các chuyện tích về cơn bão lụt của họ. Họ lý luận rằng chuyện bão lụt trong Kinh Thánh không có gì đặc biệt hay có thật. Thay vào đó, đây chỉ là một bản sao của chuyện bịa đặt hay cổ tích.

Một mặt khác, những người tin Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời tin rằng các chuyện này là bằng chứng trận Đại Hồng thủy có thật. Cơn Bão lụt đã xảy ra, và Sáng thế Ký đã ghi chép chính xác. Câu chuyện này chống lại những chuyện bão lụt khác, như câu chuyện nói rằng các thần của họ làm cho Bão lụt vì nhân loại và việc tiệc tùng hằng đêm của họ gây nhiều ồn ào phá rối giấc ngủ của các thần. Vì thế, các thần trở nên căm giận vì thiếu ngủ nên đã làm cho có Bão lụt để phạt loài người.

Chuyện tích Kinh Thánh về trận Đại Hồng Thủy trong Sáng-thế Ký 6:5 cho biết lý do nào về sự phán xét đã xảy ra trên trái đất?

Tư tưởng về người ta trở nên rất xấu xa đến nỗi họ đáng chết và bị hủy diệt thì không khó hiểu. Tư tưởng này rất dễ hiểu cho chúng ta ngày nay trong một thế giới càng ngày càng tệ. Quan điểm của Cơ Đốc nhân về tội lỗi của nhân loại được chứng minh nhiều lần do sự gian ác xảy ra trên thế giới. Điều này chứng tỏ chúng ta có thể làm nhiều điều tốt, nhưng điều tốt không làm chúng ta thành người tốt. Suy cho cùng, trùm băng đảng Al Capone (kẻ sát nhân nổi tiếng vào thời 1920-1947 vì giết nhiều người, bị tù ở Alcatraz) yêu trẻ con. Anh ta cũng rất rộng rãi và ban bố nhiều. Và anh ta tử tế với bạn hữu mình. Nhưng ai có thể gọi anh ta là người tốt?

Ngay với lời hứa về sự phán xét sắp đến, ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ thế nào trong chuyện tích cơn Đại Hồng Thủy trong Sáng thế Ký 6:14-22? Xin cũng đọc 2 Phi-e-rơ 2:5).

Khi đóng tàu, Nô-ê rao truyền cho thế gian lời cảnh cáo về sự phán xét. Điều này có nghĩa là khi tàu đang được đóng, thế gian vẫn có cơ hội từ bỏ con đường tội lỗi và chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ellen G. White viết, “Nếu trước cơn Bão lụt, người ta tin vào sự cảnh cáo và ăn năn những hành động gian ác, thì Chúa sẽ không làm cho có Bão lụt” – Phỏng trích *Patriarch and Prophets*, tr. 97. Việc đóng tàu đã cho một lối thoát khỏi sự hủy diệt sắp đến. Chắc chắn là sự phán xét sẽ đến! Ân điển được ban cho tất cả những ai chấp nhận, nhưng nhiều khi quá trễ. Và sau đó, cửa ân điển đã đóng lại.

Đức Chúa Trời thường xuyên bày tỏ ân điển Ngài cho bạn thế nào? Có lẽ nhiều lần hơn bạn có thể đếm. Bạn có thể học đầu phục ân điển đó và để ân điển thay đổi bạn trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ thế nào?

Sự Đoán Xét Và Ân Điển

Hầu hết mọi người biết Giăng 3:16. Nhưng những câu kế tiếp cho một hình ảnh rõ ràng hơn và giải nghĩa câu này hay hơn.

Giăng 3:17-21 nói gì về sự phán xét? Còn ân điển? Những câu này bày tỏ như thế nào về ân điển và sự phán xét làm việc chung với nhau?

Chữ dịch là “đoán xét” trong câu 17 cũng có nghĩa là “phán xét.” Thật rõ ràng, ý nghĩa ở đây là sự đoán xét (phán xét). Đức Chúa Trời đã dùng nhiều câu trong Kinh Thánh để nói rõ ràng là thế gian sẽ bị phán xét.

Hai đề tài trong những câu này, ân điển và sự phán xét, liên hệ mật thiết với nhau. Tội lỗi, sự tối tăm, và sự gian ác đã khiến chúng ta cần một Đức Chúa Trời công bằng để phán xét và phạt những tội ác này. Nhưng, đồng thời, ân điển của Đức Chúa Trời cũng ban cho những người có tội một lối thoát. Và lối thoát đó đến bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ.

Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu. Đây là điều các câu đó nói. Thật là giản dị. Bản tính trọn vẹn của Đấng Christ bao phủ mỗi tín đồ, để mỗi người tin không bị đoán xét, ngay bây giờ và trong sự phán xét.

Giăng 3:17-21 nói lên lý do nào về sự đoán xét?

Theo những câu này, tình trạng của các tội nhân là bị đoán xét. Đó là vì tất cả đều phạm tội, và tất cả đáng phải chết vì tội lỗi. Những câu này rõ ràng không dạy rằng, sau Thập tự giá, tất cả mọi người đều tự động được cứu. Nhưng các câu này dạy, sau Thập tự giá, cả thế gian tội lỗi bây giờ được ban cho sự cứu rỗi qua sự tha thứ, và được tẩy sạch nhờ sự chết của Đức Chúa Giê-su Christ. Sự chết này đủ để cứu mỗi người chấp nhận sự chết đó trên trái đất. Đúng, mọi người đều phạm tội. Nhưng mỗi người, nhờ ân điển của Đấng Christ, chấp nhận sự ban cho này, thì được tha thứ, được xưng công bình, và được cứu bởi Đức Chúa Giê-su. Sự đoán xét đáng lẽ họ phải chịu đã bị hủy bỏ vì Đức Chúa Giê-su đã trả giá cho tội lỗi họ rồi. Vì thế, những người chấp nhận Ngài được bao phủ bởi bản tính trọn vẹn của Ngài.

Cũng như tư tưởng về sự đoán xét gợi ý sự phán xét, thì tư tưởng về ân điển cũng vậy. Tư tưởng về ân điển đòi hỏi sự đoán xét. Vậy điều quan trọng hơn là hiểu ân điển và sự phán xét liên hệ với nhau.

Giờ Phán Xét Của Ngài

Khi chúng ta nghĩ về tất cả những điều sai trái trên thế gian, thật không khó để hiểu sự phán xét sắp đến và tư tưởng về sự đoán xét (hình phạt). Một người không cần phải là Cơ Đốc nhân mới hiểu rằng có nhiều điều thật sai lầm với loài người. Có ai không ý thức sự hỗn độn kinh khủng mà chúng ta đã gây ra? Có lẽ chúng ta đã khóc nhiều khi sinh ra vì biết điều gì sắp đến. Một thi sĩ đã viết, “Tôi khóc khi tôi sinh ra và mỗi ngày đã cho tôi biết tại sao?” Chúng ta có thể hiểu được cảm giác này vì mỗi người trong chúng ta đã là nạn nhân của sự tham lam, ích kỷ, và những người độc ác. Nhưng có thể chính chúng ta cũng có lần đã tham lam, ích kỷ, và độc ác.

Vì thế, nếu Đức Chúa Trời là công bình, ai trong chúng ta có thể vô tội trước mặt Ngài? Chúa biết những điều kín giấu, những hành động bí mật của chúng ta (Truyền đạo 12:14). Vậy ngay cả những người tốt nhất trong chúng ta có cơ hội nào trong ngày phán xét, khi tất cả mọi sự sẽ được phô bày?

Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta cũng là Đức Chúa Trời ân điển. Tất cả chương trình cứu chuộc được thiết lập để mỗi người có thể được cứu khỏi sự đoán xét mà sự công bằng Đức Chúa Trời đòi hỏi. Không có ân điển, tất cả chúng ta sẽ bị hủy diệt bởi sự công bằng của Đức Chúa Trời. Niềm hy vọng duy nhất của chúng ta, những kẻ có tội, để được cứu khỏi sự thanh nợ của một Đức Chúa Trời vô tội, là lòng yêu thương và ân điển của Ngài.

Hãy đọc sứ điệp của thiên sứ thứ nhất trong Khải huyền 14:6, 7. Những câu này bày tỏ thế nào về sự liên hệ giữa sự công bằng của Đức Chúa Trời và ân điển Ngài? Hai câu này có điều gì tương tự với những câu trong Sáng thế Ký 3 bày tỏ sự liên quan giữa ân điển và sự phán xét?

Thật thú vị khi để ý rằng trước khi thiên sứ cảnh cáo, “giờ phán xét của Ngài đã đến”, thì thiên sứ rao truyền “tin lành đời đời.” Sự cảnh cáo đến trước sự phán xét. Nếu không, sự phán xét sẽ đoán phạt tất cả mọi người. Không ai có cơ hội vì mọi người đều phạm tội. Tất cả đều vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Đây, trong sứ điệp cảnh cáo cuối cùng cho thế gian, ân điển của Đức Chúa Trời được rao truyền. Nếu không, sự phán xét sẽ đoán xét mọi người không chừa ai. Không có ân điển, chúng ta sẽ có sứ điệp nào cho thế gian ngoại trừ việc Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả chúng ta và không có hy vọng gì để thoát khỏi? Nhưng chúng ta thật có phước, vì sứ điệp cảnh cáo cuối cùng cho thế gian bắt đầu với “tin lành đời đời.”

Bạn đã góp phần nào trong việc rao truyền sứ điệp về ân điển và phán xét cho những người khác? Bạn có thể làm thêm điều gì để giúp rao truyền ra sứ điệp ấy? Dù bạn làm gì, bạn có thể làm hơn nữa, phải không?

Thứ Sáu *27 Tháng 1

Nghiên Cứu Bổ Túc: Ân điển và sự phán xét làm việc chung với nhau thế nào? Sau đây Ellen G. White đã viết:

“Đức Chúa Giê-su đang nài xin cho những người ta ở dưới ân điển Ngài. Nhưng Sa-tan tố cáo trước Đức Chúa Trời rằng họ là các kẻ phạm pháp. Sa-tan cố gắng hướng dẫn dân sự Chúa để nghi ngờ. Sa-tan cũng cố gây cho họ mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, phân rẽ họ khỏi tình yêu thương của Ngài, và phạm luật pháp Ngài. Sau đó, Sa-tan vạch ra hồ sơ của đời họ và những yếu đuối trong bản tính họ, và họ không giống Đấng Christ thế nào. Nó nói rằng họ đã làm ô danh Đấng Cứu Thế. Sa-tan cho thấy tất cả tội lỗi mà nó đã lừa gạt họ để làm. Vì các điều này, Sa-tan tuyên bố họ là những người ở dưới sự điều khiển của nó.

“Đức Chúa Giê-su không bào chữa cho tội lỗi họ. Nhưng Ngài bày tỏ sự ăn năn và đức tin họ. Ngài xác nhận họ đã được tha thứ. Ngài giơ hai tay có thương tích của Ngài trước Đức Chúa Cha và các thiên sứ thánh, nói rằng: Con biết tên họ. Con đã khắc tên họ vào lòng bàn tay con.” – Ellen G. White, *The Great Controversy*. tr. 484.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Câu trích dẫn trên đây giúp bạn hiểu thế nào về phần của ân điển trong sự phán xét? Ellen G. White miêu tả dân sự trung tín của Đức Chúa Trời như thế nào? Tại sao điều này quan trọng?
- 2 Hãy tưởng tượng đứng trước Đức Chúa Trời với tất cả mọi sự bạn đã làm được phôi bày, tốt và xấu. Bạn làm tốt thế nào? Bạn có thể đứng trước Đức Chúa Trời dựa trên những hành động tốt của mình chăng? Bạn có thật sự nghĩ các hành động của bạn đủ để đặt mình vào địa vị thuận lợi với Đấng Tạo Hóa không? Câu trả lời của bạn giúp bạn hiểu sao về việc cần đến ân điển?
- 3 Có cạm bẫy thiêng liêng nguy hiểm nào về sự suy nghĩ rằng chúng ta không phải lo lắng về việc làm của mình vì chúng ta đã được cứu bởi ân điển? Làm thế nào bạn bảo vệ mình để không rơi vào cạm bẫy đó?
- 4 Người ta đôi khi cảnh cáo chúng ta rằng “ân điển rẻ mạt.” Đây là lúc người ta dùng ân điển để bào chữa cho tội lỗi. Nhưng ân điển thì không rẻ – Ân điển là miễn phí! Có những thí dụ nào về tư tưởng sai lầm của “ân điển rẻ mạt” có thể thấy trong thế giới Cơ Đốc giáo? Hay ngay cả trong hội thánh chúng ta?

TÓM LƯỢC: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự công bằng. Và sự công bằng đòi hỏi sự phán xét. Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của ân điển. Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta rao truyền sứ điệp ba thiên sứ. Vậy, thật quan trọng cho chúng ta để hiểu hai lẽ thật này và cả hai bày đều tỏ về Đức Chúa Trời của chúng ta.